



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  
เรื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจสาเหตุที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ล่าช้า

\*\*\*\*\*

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ได้ปิดปีทางบัญชี 2560 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งยังไม่ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นั้น ปัจจุบันได้มีข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด หลายกระแสที่สร้างความสับสนให้กับสมาชิก โดยเฉพาะเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ล่าช้า เรื่องการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และเรื่องการจ่ายเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการไม่ได้คำนึงพอใจ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับสหกรณ์และมวลสมาชิก จึงขอชี้แจง ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ได้รับหนังสือจากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ซึ่งได้เข้าตรวจสอบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ตามแผนการเข้าตรวจสอบเมื่อสิ้นปีบัญชี และได้ให้ข้อสังเกตผลการตรวจเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชี กรณี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด นำเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์บริการสวัสดิการไทยเลย จำกัด (สหกรณ์บริการผู้ค้าอิตเตอร์ไทยเลย จำกัด) เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ประสงค์ขอยอดเงินฝากแต่สหกรณ์บริการสวัสดิการไทยเลย จำกัด ไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ หากต้องถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางบัญชีต้องรับรู้ค่าเสียหายจากเงินฝากสหกรณ์อื่นอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของสหกรณ์สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการดำเนินการทำหนังสือขอหารือไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ นายณสรวง ก้อนวิมล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด พร้อมคณะ นำส่งหนังสือและเข้าหารือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้คำแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ดำเนินการจัดทำเอกสารสัญญาและข้อตกลงในการคืนเงินฝาก จากสหกรณ์บริการสวัสดิการไทยเลย จำกัด ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามคำแนะนำ และได้เสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อไป เมื่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด จะกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ภายใต้อำนาจบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด โดยเร่งด่วนต่อไป

อนึ่ง กรณีสมาชิกสมาคม สสอ. สส.ชสอ. และ สสอ. ครูไทย ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด นำเงินปันผล เฉลี่ยคืน เพื่อนำไปชำระค่าคงสภาพสวัสดิการต่างๆ ไว้แล้วนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด จะดำเนินการให้หลังจากวันรับเงินปันผล เฉลี่ยคืน โดยจะไม่เสียสิทธิแต่ประการใด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2561

(นายณสรวง ก้อนวิมล)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด